
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

(CIO) นายปรีชา ทองคำา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (CIO) แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(CIO) ดร.นฤมล ชูเมือง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)  (CIO) แทน)
๔. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(CIO) นายกริช นาสิงห์ขันธ์ุ  นักวิจัย)  (CIO) แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(CIO) นางสาวมณฑา เล้ียงศิริ  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (CIO) แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(CIO) นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)
๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(CIO) นายชนวีร์ เนินธิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (CIO) แทน)
๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(CIO) นายธณัฐ สุขรมย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ)  (CIO) แทน)
๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

(CIO) นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)
๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

(CIO) นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (CIO) แทน)
๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปานครหลวง กรรมการ

(CIO) นางนงนุช วงศ์กาฬสินธ์ุ  ผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (CIO) แทน)       
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ

(CIO) นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (CIO) เทคโนโลยีสารสนเทศ))
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ

(CIO) นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (CIO) แทน)
๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ

(CIO) ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร)  (CIO) แทน)
๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การตลาด กรรมการ

(CIO) นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)
๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ขององค์การจัดการนำ้าเสีย กรรมการ

(CIO) นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน)  (CIO) แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๒๕๖๒)
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๑๘. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายภูธนะ ชมภูมิ่ง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (CIO) แทน)

๑๙. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายสยาม อินทรสกุล  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (CIO) แทน)

๒๐. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(CIO) นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข นติิกรชำานาญการพิเศษ)  (CIO) แทน)

๒๑. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(CIO) นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๒. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(CIO) นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๓. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (CIO) ติดราชการ)
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (CIO) ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอรรถพล บุญวรรณ นักประมวลผลข้อมูล ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๒. นางอลิษา เพ็งจันทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๓. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๔. นายอมร สังข์เมือง วิศวกรไฟฟ้า ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๕. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๖. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนฯ  การประปาส่วนภูมิภาค
๘. นางสาวมนัสนันท์ วงษ์เสถียร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  เทศบาลเมืองบ้านสวน
๙. นางสาวไตรรัตน์ เกรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๐. นางอุมาพร ช่วงชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๑. นางหทัยพัชร ช่วงชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๒. นายชนินทร์ ตันติสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๓. นางสาวปุณชญา ทันวุฒิเมธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ
๑๔. นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการพิเศษ  กรมการปกครอง
๑๕. นางสาวดาวจรัสแสง สว่างแสน วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารปฏิบัติการ  กรมการปกครอง
๑๖. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๑๗. นายวิษณุ ศรีวิเศษ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๑๘. นางอัญชลี จันทรกรานต์ หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบ้านสวน
๑๙. นางสาววลัยย์ลักษณ์ โกมลฤทธ์ิ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  องค์การจัดการนำ้าเสีย
๒๐. นายสุพศิน ประกอบพานิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมที่ดิน
๒๑. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๒. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๓. นายสุนาถ ออมไธสง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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๒๔. นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๕. นายกิตติภพ ธรรมะวรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๖. นายพงศกร ธัญญผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๗. นายสุรศักดิ์ ทองยอดปราสาท วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๘. นางสาวภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต ๑๒ (CIO) สงขลา)

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๐. นายณัฐกิตติ์ ตาวงษ์สา นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๓. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายปรีชา ทองคำา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน

กรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ติดภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธาน
ที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำานวน ๑๙ โครงการ 

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจพบข้อความที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไข ดังนี้
๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๙ โครงการที่ ๓ 
บรรทัดที่ ๗ จากเดิม “...๗๘๗ อำาเภอ...” แก้ไขเป็น “...๘๗๘ อำาเภอ...” และ
บรรทัดที่ ๑๑ จากเดิม “...ISO)  27000...” แกไ้ขเป็น “...ISO)  27001:2013...”
๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๙ โครงการที่ ๔  
จากเดิม “๔) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน

ระบบ e-DOPA License ในส่วนภูมิภาค ๓๗๗ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวนเงิน ๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท
(สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)” แก้ไขเป็น “๔) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่อง
คอมพวิเตอรใ์นระบบ e-DOPA License ในสว่นภมูภิาค ๓๗๗ ชดุ งบประมาณรายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวนเง ิน
๑๑,๑๙๖,๙๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)”

๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๑๔ โครงการที่ ๑๒ 
จากเดิม “๑๒) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall)

จำานวน ๒ ชุด และระบบบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย จำานวน ๑ ชดุ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงิน
โครงการ ๑๘,๗๓๗,๐๑๒.๘๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗)” แกไ้ขเป็น “๑๒) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Next Generation Firewall) จำานวน ๒ ชดุ
และระบบบรหิารจดัการระบบรกัษาความปลอดภยั จำานวน ๑ ชดุ ประจำาปงีบประมาณ ๒๕๖๒ รวมวงเงนิโครงการ
๑๘,๓๗๓,๐๑๒.๘๐ บาท (สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)”

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๔ -

กรมการปกครองขอแก้ไขระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๑๒ โครงการที่ ๗  ดังนี้
จากเดิม “มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอก

กระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ ในวงเงินโครงการ
๘๒,๐๒๙,๗๐๐.- บาท (แปดสิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน
๗๔,๕๕๒,๒๐๐.- บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)...” แกไ้ขเป็น “มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบใน
หลักการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ลพบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ ในวงเงินโครงการ ๘๓,๙๓๔,๗๐๐.- บาท (แปดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นส่ีพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๔,๕๕๒,๒๐๐.- บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน)...”

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การแต่งตัง้ผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ของการไฟฟ้า

ส่วนภมูิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหนังสือ ท่ี มท ๕๓๑๒.๖/๑๓๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า ปัจจุบันการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) ) ใหม่ จึงขอแจ้งชื่อผู้บริหาร (CIO) CIO) )
และผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน (CIO) CIO) ) ประจำาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- นายธนาเศรษฐ์ พงษท์รงเสถียร รองผู้ว่าการสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) )

- ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์  สมันเลาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) CIO) )

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ โครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ท่ีอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของรัฐ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้ง
ระบบวิทยุสื่อสาร จำานวน ๒ โครงการ โดยคณะกรรมการฯ มีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาทั้ง ๒ โครงการ
ว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐหรือไม่

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองและผู้แทน
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ ซึ่งทำาหน้าที่กลั่นกรอง
ก่อนเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้กรมการปกครอง
และสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จดัทำาข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป

เนื่องจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้เลื่อนกำาหนดจัดประชุมจากเดิมวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
และจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีกำาหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีกระทรวง
ดิจิทัลฯ ตอบข้อหารือว่าให้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อพิจารณา จะต้องนำาเสนอคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมคร้ังถัดไป (CIO) เดือนมิถุนายน) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงเห็นควรเสนอทั้ง ๒ โครงการให้คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ในวันนี้

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๕ -

กรมการปกครอง จำานวน ๑ โครงการ 
- โครงการจัดหาและติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ทดแทน

ระบบ Trunked Radio ของกรมการปกครอง งบประมาณรายจ ่ายประจ ำาป ี ๒๕๖๓  รวมวงเง ิน โครงการ
๗๙๔,๔๘๙,๕๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดร้อยเก้าสิบส่ีล้านส่ีแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้แทนกรมการปกครองเรียนที่ประชุม ดังนี้
๑. โครงการนี้เป็นการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ จำานวน ๘ รายการ ได้แก่ ๑. ศูนย์ควบคุมสถานี

แม่ข่าย (CIO) ๑ ชุด)  ๒. ชุดบริหารจัดการโครงข่าย (CIO) Network Management Terminal) () (CIO) ๒ ชดุ) ๓. ชุดสั่งการ (CIO) Dispatcher
Consol) (e Cl) (ient) (CIO) ๑๕ ชุด)  ๔. ชดุระบบบันทึกเสียง (CIO) DVRS) (CIO) ๒ ชดุ)  ๕. ชุดอุปกรณ์สำาหรับเชื่อมต่อ Anal) (og (CIO) ๒ ชุด)
๖. สถานแีมข่า่ยแบบ ๑ Carriers (CIO) ชนดิ O) utdoor) (CIO) ๒๐๐ ชดุ)  ๗. เคร่ืองลูกข่ายชนิดประจำาทีพ่ร้อมอุปกรณ์ประกอบการตดิตัง้
(CIO) ๑,๑๐๔ ชุด)  ๘. เคร่ืองลูกข่ายชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (CIO) ๒,๐๔๙ ชุด)

๒. Trunked Radio Anal) (og ก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ และ
มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๖ เพือ่ใช้สนับสนนุภารกจิการบริหารราชการแผ่นดนิในพืน้ทีท่ั่วประเทศ ท้ังในภาวะ
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีมากกว่า ๒๓ หน่วยงานมาขอร่วมใช้เครือข่าย Trunked Radio กับกรมการปกครอง โดยมี
องค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้ ๑) สถานีควบคุมหลัก ณ ศูนย์ส่ือสารกรมการปกครองในเขตพื้นที่ จำานวน ๙ แห่ง  ๒ ) สถานีควบคุม
ปลายทาง จำานวน ๕๐ แห่ง ตดิตั้งอยู่ทั่วประเทศเพื่อกระจายคล่ืนสัญญาณเครือข่ายวิทยุส่ือสารให้ครอบคลุมในพื้นที่ตามที่ได้
ออกแบบไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ป่าเขา และห่างไกลความเจริญ  ๓) สถานีขยายข่ายวิทยุ จำานวน ๑๑๖ แห่ง แบ่งเป็น
Conventional) ( Repeater ย่านความถี่ ๘๐๐ MHz จำานวน ๕๘ แหง่ ยา่นความถี่ VHF/FM แบบ Repeater จำานวน ๒๙ แหง่
ย่านความถ่ี VHF/FM แบบ Base Station จำานวน ๒๙ แห่ง  ๔) เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ประเภทลูกข่าย จำานวน ๑๔,๓๘๗ จุด

๓. Trunked Radio Digital) ( มีประสิทธิภาพดีกว่า Anal) (og ดังนี้ ๑) สามารถใช ้งาน ๔ ช่อง
สัญญาณต่อ ๑ คู่ความถี่ แต่แบบ Anal) (og จำากัดอยู่ที่ ๑ ช่องสัญญาณต่อ ๑ คู่ความถี่  ๒) สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งเสียง ภาพ
และข้อความ แต่แบบ Anal) (og ส่งได้แค่ข้อมูลเสียง  ๓) สามารถกำาหนดรหัสด้านความปลอดภัยได้ดีกว่าแบบ Anal) (og  ๔) สามารถ
ทำาการสื่อสารแบบกลุ่มได้  ๕) สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานได้  ๖) มีคุณภาพเสียงของลูกข่ายชัดเจนกว่าแบบ
Anal) (og จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของเคร่ืองลูกข่ายในระบบทำาให้สามารถสั่งการได้รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ทางราชการ รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงของการส่ังการเมื่อเครือข่ายอื่นใช้การไม่ได้หรือหนาแน่น

๔. บริษทัผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต Trunked Radio Anal) (og ไปแล้ว ทำาให้ไม่สามารถหาอะไหล่
เปล่ียนทดแทนได้ คาดว่าหากไม่ได้รับการปรับปรุงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐
และจะสิ้นสภาพการทำางานโดยสิ้นเชิงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  ประกอบกับ กสทช. ประกาศให้เปลี่ยนการใช้งาน
คล่ืนความถี่จากระบบ Anal) (og เป็น Digital) ( ภายในปี ๒๕๖๓

๕. โครงการนี้เป็นการปรับเปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (CIO) Trunked Radio) จากระบบ
Anal) (og เป็นระบบ Digital) ( ใน ๓ ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ ๑) ประเภทแมข่่ายทั่วประเทศ จำานวน ๒๐๐ สถานี โดยแต่ละสถานี
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ สถานีฐาน (CIO) Base Station), Gateway เชื่อมโยงข่ายวิทยุ, ระบบสายอากาศวิทยุ  ๒) ประเภท
ลูกข่าย ชนิดประจำาที่ จำานวน ๑,๑๐๔ เคร่ือง  ๓) ประเภทลูกข่าย ชนิดมือถือ จำานวน ๒,๐๔๙ เคร่ือง

๖. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองเข้าชี้แจง
รายละเอียดของโครงการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ ซ่ึงทำาหน้าที่กล่ันกรองก่อนเสนอโครงการต่อคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ  ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้จัดทำาข้อมูลเพ่ิมเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ
ความครบถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป  ประเด็นหลักที่ให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม คือ
ศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย ๑ ศูนย์ จำานวนเงิน ๑๓๐ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ (CIO) ๑) หน่วยประมวลผลกลาง
(CIO) Central) ( Control) (l) (er)  (CIO) ๒) อปุกรณร์ะบบบรหิารจดัการโครงขา่ย (CIO) Network Management Facil) (ity)  (CIO) ๓) อปุกรณช์ดุส่ังการ
(CIO) Dispatch Consol) (e Facil) (ity)  (CIO) ๔) อุปกรณ์เชื่อมโยงภายใน เช่น Switch, Router และ (CIO) ๕) Gateway สำาหรับเชื่อมต่อ
ระบบต่าง ๆ  โดย ปค. ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย ให้กระทรวงดิจิทัลฯ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอในท่ีประชุมวันน้ี  ท้ังน้ี ขอยืนยันว่าศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย ไม่ใช่การนำา Server มา
ติดตั้ง Software แต่เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางของระบบวิทยุส่ือสารซึ่งไม่สามารถแยกเอาอุปกรณ์ภายในไปใช้งานกับระบบอื่นได้ 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. ให้พิจารณาการทวนสัญญาณ (CIO) Repeater) ในบางจุดให้รอบคอบ เนื่องจากระบบ Trunked

Radio Digital) ( เมื่อโดนตึกบัง สัญญาณจะหายไปเลย
๒. กรณีคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ มีมติว่าศูนย์ควบคุมสถานีแม่ข่าย จัดเป็น

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการนี้จะมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท และต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา กระทรวงมหาดไทยจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการที่เป็นการจัดหาระบบวิทยุ
ส่ือสารของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุม้คา่ และใหม้กีารแขง่ขนัอย่าง
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒. ให้แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ในวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาโครงการที่เป็นการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ โครงการ 
- โครงการสร้างการรับรู้สูชุ่มชนของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี๒๕๖๓ -

๒๕๖๖ ของสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมวงเงินโครงการ ๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐.- บาท (CIO) แปดพันเจ็ดร้อยหน่ึงล้านเจ็ดแสน
เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียนที่ประชุม ดังนี้
๑. โครงการนี้เป็นการเช่าระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะเช่นเดียวกับโครงการจัดหาและ

ติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital) ( ของ ปค.  แม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากมีค่าเช่า
สัญญาณโครงข่าย จำานวนเงิน ๗๔๙ ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. 

๒. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เชิญผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเข้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการ ซึ่งทำาหน้าที่กลั่นกรองก่อนเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐต่อไป  ประเด็นหลัก
ที่ให้จัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม คือ ระบุรายละเอียดค่าเช่าสัญญาณโครงข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นค่าเช่าสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ไม่ใช่
สัญญาณอินเตอร์เน็ต  โดย สป.มท. ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ให้กระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอในที่ประชุมวันนี้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าเหตุใด สป.มท. ไม่ใช้ระบบส่ือสารวิทยุเฉพาะกิจ
Trunked Radio Digital) ( ของ ปค. โดยขยายระบบของกรมการปกครองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
สามารถแยกเป็นหลาย ๆ ช่องได้ โดยแยกภารกิจของ ปค. ออกจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
จะเป็นการประหยัดงบประมาณ

ผู้แทน สป.มท. เรียนช้ีแจงท่ีประชุมว่าภารกิจของกรมการปกครองเป็นภารกิจด้านความม่ันคงเป็นหลัก
และมีการใช้งานเฉพาะในบางพื้นที่ ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ของ สป.มท. มีลักษณะเป็นสาธารณะ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  ซึ่ง สป.มท. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (CIO) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำาเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นประเทศไทย ๔ .๐ รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ผลการศึกษา
ของคณะทำางานพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการประมาณหมื่นกว่าล้านบาท เมื่อเปล่ียนจากการจัดซื้อเป็นการเช่า ค่าใช้จ่าย
ลดลงเหลือแปดพันกว่าล้านบาท โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพียง ๘๐ บาทต่อ ๑ หอกระจายข่าวโดยประมาณ ซึ่งมีหอกระจายข่าว
ประมาณแปดหมื่นกว่าหอครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศ  ทั้งนี้ การเช่าตามโครงการนี้เป็นระยะเวลา ๔ ปี
จะสามารถดำาเนินการได้ทันที หากรอระบบ Trunked Radio Digital) ( ของ ปค. จะต้องรอประมาณ ๒ ปี จึงจะสามารถเร่ิมต้น
ต่อยอดระบบดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม เมื่อครบสัญญาเช่า ๔ ปีแล้ว สป .มท. จะพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อต่อยอด
ระบบของ ปค. หรือต่อลดค่าเช่าลง

๒. โครงการนี้มีมูลค่าเกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการกำากับการจัดซื้อจัดจ้าง
(CIO) Super Board) เพื่อพิจารณาหรือไม่

ผู้แทน สป.มท. รับไปหารือกับคณะกรรมการกำากับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำาเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ หากโครงการนี้ต้องเสนอคณะกรรมการกำากับการจัดซื้อจัดจ้าง สป.มท. จะเร่งดำาเนินการโดยเร็ว

๓. กรณีคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ มีมติว่าการเช่าสัญญาณโครงข่าย จัดเป็น
รายการที่ต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา กระทรวงมหาดไทยจะใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพิจารณาโครงการที่เป็นการจัดหาระบบวิทยุส่ือสารของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

มตทิี่ประชุม ๑. รับทราบ
๒. ให้รอผลการประชุมของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม ในวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อพิจารณา

๔.๒ คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการสามารถให้หน่วยงานดำาเนินการต่อไปได้ แต่มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำานวน ๑ โครงการ คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมทุรปราการ จำานวน ๑ โครงการ 
- โครงการติดต้ังและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๙๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) เก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๗๖,๘๘๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการตามโครงการดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการปรับลดคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำาหรับตรวจจับภาพบุคคลสำาหรับ
ติดต้ังภายนอก จำานวน ๑๖๐ ชุด ราคาชุดละ ๙๖,๐๐๐.- บาท  จำานวนเงิน ๑๕,๓๖๐,๐๐๐.- บาท ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่อนนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว จากเอกสารตามแบบ คกก.มท.๐๑ ได้ย้ายรายการดังกล่าวไปไว้ในกรณีตรงตามเกณฑ์ CCTV
ข้อ ๘ “กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ สำาหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ ราคา ๕๓,๐๐๐.- บาท จำานวน ๑๖๐ ชุด เป็นเงิน ๘,๔๘๐,๐๐๐.- บาท” จำานวนเงิน
โครงการลดลงเหลือ ๘๘,๑๒๐,๐๐๐.- บาท (CIO) แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๗๐,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (CIO) เจ็ดสิบล้านส่ีพันบาทถ้วน) เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

มตทิี่ประชุม รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๘ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำานวน ๖ โครงการ และพิจารณาก่อนนำาส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา จำานวน ๑ โครงการ รวมท้ังส้ิน ๗ โครงการ ซ่ึงผ่านการพิจารณากลัน่กรองในการประชมุ
คณะทำางานฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว ดังน้ี

๕.๑ การพจิารณาโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๖ โครงการ ดังนี้

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการจัดเช่าส ิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft O) ffice365 ProPlus หรือ

V) ersion ล่าสุดแบบ V) olume License รวมทัง้สิทธิก์ารอัพเกรดเป็น V) ersion ล่าสุดใหใ้ช้งานได้อย่างน้อย ๖ ปี สำาหรับ
ผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำานวยการกองหรือเทียบเท่า จำานวน ๗๙๓ Liecenses งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงิน
โครงการ ๑๗,๕๖๔,๑๕๗.- บาท (CIO) สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) (CIO) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

คณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า Microsoft O) ffice 365 ProPl) (us นาน ๖ ปี
จะต้องจ่ายราคาแพงประมาณ ๑.๕ ถึง ๒ เท่าของการซ้ือ singl) (e l) (icense เน่ืองจากได้คิดราคาเท่ากับ ๒ เวอร์ชัน (CIO) จะเปล่ียนเวอร์ชัน
ทุก ๓ ปีโดยประมาณ)  ให้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบค่าเช่า O) ffice 365 ProPl) (us กับการซื้อ
แบบ singl) (e l) (icense ซึ่งค่าเช่าสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้รวมค่าเช่าคลาวดด์้วย อาจเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าหน่วยงานซื้อ
แล้วต้องจ่ายค่าเช่าคลาวด์ หรือจัดซื้อ storage จะมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่าการเช่าตามโครงการนี้

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียนที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จดัซื้อลิขสทิธิ์ Microsoft O) ffice สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่
พนักงานในระดับปฏิบัติงานใช้งาน จำานวน ๒๐,๕๐๗ Liecenses โดยสามารถต่อรองราคาได้ เป็นราคาชุดละ ๙,๐๙๕ บาท
สำาหรับโครงการที่เสนอที่ประชุมในวันนี้เป็นการเช่าสิทธิ์นาน ๖ ปี ในราคาสิทธิ์ละ ๒๒ ,๑๔๙ บาท จำานวน ๗๙๓ ชดุ
เนื่องจากผู้บริหารมีหลายอุปกรณ์ ทั้ง Smart Phone, Tabl) (et, Notebook และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ถ้าจัดซื้อจะตดิตั้ง
ไดแ้ค่อุปกรณ์เครื่องเดียว แตก่ารเช่าตามโครงการนี้จะสามารถตดิตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕ เครื่อง แท็บเล็ต ๕ เครื่อง
โทรศัพท์ ๕ เครื่อง รวมทั้งมทีี่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ขนาด ๑ TB  กรณีรับส่งไฟล์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งใช้ O) ffice
2019 อาจจะเพี้ยนเล็กน้อย ซ่ึง กฟภ. ไดซ้ื้อ Software Assurance ไว้ด้วยแล้ว
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า เมื่อบุคลากรยังติดอยู่กับการใช้งาน
Software ที่คุ้นเคย ก็จะไม่สามารถเปล่ียนเป็นซอฟตแ์วร์ตัวอื่นได้เลย ท้ังระบบ ERP โปรแกรมชุดสำานักงาน ฯลฯ หน่วยงาน
มีทางเลือกอื่น แต่อาจจะยังไมถู่กใจ เมื่อก่อนมี O) pen Source ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(CIO) NECTEC) คือ ปลาดาวออฟฟิศ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานกับภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมถึงใช้งานเอกสารร่วมกับ
โปรแกรม Microsoft O) ffice ได้ ปลาดาวออฟฟิศ เป็นโปรแกรมชุดสำานักงานเพื่อการใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ ซึ่งเปิดให้
ใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสทิธ์ิ  ปัจจุบันมีโปรแกรมชุดสำานักงานที่มีค่าลิขสทิธ์ิในราคาหลักร้อย ซึ่งรูปแบบใกล้เคียงกับ
Microsoft O) ffice แต่ก็อาจเกิดการผูกขาดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๙ -

- การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๒) โครงการจ ัดซ ื้อและต ิดต ั้งอ ุปกรณ์เคร ือข ่าย (CIO) Corporate Network) การไฟฟ้า

นครหลวงเขตคลองเตย งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๘,๕๐๕,๐๒๐.๐๐ บาท (CIO) สามสิบ
แปดล้านห้าแสนห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)  ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๖,๘๔๖,๕๒๐.๐๐ บาท (CIO) สามสิบหกล้าน
แปดแสนส่ีหมื่นหกพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างโครงข่ายภายในและภายนอก เน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคารสำานักงานใหม่ ณ การไฟฟ้านครหลวง
เขตคลองเตย เพื่อให้บริการและรองรับการเชื่อมต่อ โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบงานสำาคัญของ กฟน. เช่น ระบบงาน
ERP ระบบงาน Mail) ( และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ท้ังนี้ การรับประกันจะรวม O) nsite service ด้วย

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๓) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล งบประมาณลงทุน ประจำาปี
๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๙,๑๒๙,๙๐๐.- บาท (CIO) สามสิบเก้าล้านหน่ึงแสนสองหมืน่เกา้พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเป็นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๙,๑๒๙,๙๐๐.- บาท (CIO) สามสิบเก้าล้านหน่ึงแสนสองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง เรียนที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สำาหรับงานประมวลผลเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานครบ ๕ ปี จำานวน ๑ ,๕๙๐ ชุด โดยจะติดตั้งใช้งานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประมวลผลทั่วไปในส่วนของงาน Back O) ffice  เครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้วจะนำา
ไปปรับปรุงก่อนขายหรือบริจาค  เนื่องจากระบบงานเป็นดิจิทัลมากขึ้น ลดกระดาษลง แต่ภาระงานด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ทั้ง sl) (ip เงินเดือน การลางานผ่าน mobil) (e device จึงจัดหาทดแทนแบบ ๑ ต่อ ๑ แทนที่จะจ้างคนเพิ่ม ก็นำาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาทำางานแทน  ทั้งนี้ กฟน. มีพนักงานประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ Al) (l) ( In O) ne
จำานวน ๕,๐๐๐ เคร่ือง สำาหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจะไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ ให้ใช้ mobil) (e device  ส่วนผู้บริหาร
เข้าประชุมก็จะใช้ mobil) (e device  ตามแนวคิด anytime, anywhere, any device   ปัจจุบัน กฟน. มีตัวแทนรับชำาระ
หลายช่องทาง จำานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามาตดิต่อที่ กฟน. โดยตรงลดลง  กฟน. ได้ปดิสาขาย่อยหลายสาขาแล้ว ซึ่งเป็นการปิด
ชั่วคราวเพื่อดูว่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ กฟน. ยังมีเคาน์เตอร์สำาหรับคนที่ต้องการพบเจ้าหน้าที่ กฟน. แต่ได้ลด
เคาน์เตอร์จาก ๑๐ ลดเหลือ ๗ หรือ ๘ เคาน์เตอร์  การให้บริการประชาชนสมบูรณ์แล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างปรับปรุงการให้บริการ
e-Service เช่น ขอใช้ไฟโดยไม่ตอ้งมาท่ี กฟน. จึงทำาให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โตะ๊ยังไมล่ดจำานวน ท้ังนี ้กฟน. พยายามทำาให้
machine คุยกับ machine โดยไม่ใช้คน แต่ยังไม่ใช่ AI ร้อยเปอร์เซนต์ จึงยังต้องใช้คน คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจัดหา (CIO) เค
ร่ืองละ ๒๐,๘๑๐ บาท) แตกต่างจากคอมพิวเตอร์แบบ Al) (l) ( in O) ne ตามเกณฑ์ฯ (CIO) เคร่ืองละ ๑๗,๐๐๐ บาท) ๓ ประการ ดังน้ี

๑) เพิ่มหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Sol) (id State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB
จำานวน ๑ หน่วย สำาหรับติดต้ัง O) S และ Appl) (ication เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทำางานได้เร็วข้ึน ทำาให้ราคาเพ่ิมข้ึน ๘๕๐ บาท

๒) RAM ตามเกณฑ์ฯ ๔ GB  กฟน. เพิ่มเป็น ๘ GB ทำาให้ราคาเพิ่มขึ้น ๑,๐๕๐ บาท
๓) รับประกันตามเกณฑ์ฯ ๑ ปี  กฟน. กำาหนด ๓ ปี ทำาให้ราคาเพิ่มขึ้น ๑,๙๑๐ บาท

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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- เทศบาลเมืองบ้านสวน  จำานวน ๑ โครงการ
๔) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ ๗

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๕๙๕,๒๐๐.- บาท (CIO) สิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ขณะนี้แนวโน้มการดำาเนินโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เริ่มเปลี่ยนเป็นการเช่าแทน
การจัดซื้อ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเช่าทำาให้ได้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่าการซื้อที่ต้องรอให้อุปกรณ์
หมดอายุการใช้งานก่อนจึงจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้ ดังนั้น โครงการระยะต่อไปของ ทม.บ้านสวน ควรพิจารณาการ
เช่าเปรียบเทียบกับการซื้อด้วยว่าแบบใดมีความคุ้มค่ามากกว่า

๒. จะมีการเพิ่มจุดติดตั้งกล้องอีกเท่าใดจึงจะสิ้นสุดโครงการติดตั้งกล้อง CCTV และ
ดำาเนินการบำารุงรักษาระบบอย่างไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ  ผูแ้ทนเทศบาลเมืองบ้านสวนเรียนชี้แจงที่ประชุมคณะทำางานว่าจะ
สิ้นสุดเมื่อจุดติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของ ทม.บ้านสวน อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีมีดำาริว่า
จะจัดทำาระบบสำารอง ในการนี้ ทม.บ้านสวน รับไปจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องใช้กล้อง CCTV รวมทั้งส้ินกี่ตัวถึงจะครอบคลุม
พื้นที่  ท้ังนี้ จดุติดตั้งกล้องตามโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดแล้วว่าไม่ซำ้าซ้อน 

ท่ีประชุมคณะทำางานมีมติให้เทศบาลเมืองบ้านสวนเตรียมข้อมูลเพ่ือช้ีแจงต่อคณะกรรมการ
เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนเทศบาลเมืองบ้านสวน เรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ปี ๒๕๕๔ ทาง ทม.บ้านสวนได้จัดทำาโครงการเฝ้าระวังและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดภายในเขต ทม.บ้านสวนทั้งสิ้น ๑๐๑ จุด ปี ๒๕๕๕ จำานวน ๓๕ จดุ, ปี ๒๕๕๗ จำานวน ๗๐ จุด, ปี ๒๕๕๘ จำานวน
๑๖๐ จดุ, ปี ๒๕๕๙ จำานวน ๑๗๐ จดุ และปี ๒๕๖๒ จำานวน ๙๓ จดุ โดยตดิตัง้ในพืน้ทีเ่ส่ียงภยั พืน้ทีเ่ฝ้าระวัง และพื้นที่มีการ
จราจรคับคั่ง  แต่เนื่องด้วยพื้นที่ในความดูแลของ ทม.บ้านสวนมีบริเวณกว้าง และยังมีจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยสำาหรับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จึงมีนโยบายให้ติดตั้งกล้องให้ครอบคลุมพื้นที่เฝ้าระวังและเสี่ยงภัย  ซึ่งได้จัดทำาประชาคมเทศบาล
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และรวบรวมกลั่นกรองพิจารณาตามความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่  โดยภาพทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุมที่ห้องควบคุมและสั่งการที่อาคารเอนกประสงค์
ทม.บ้านสวน  โครงการระยะที่ ๑-๕ หมดระยะรับประกันแล้ว อยู่ระหว่างดำาเนินการตั้งงบประมาณเพื่อบำารุงรักษา โครงการ
ระยะที่ ๖ อยู่ในระยะประกันเนื่องจากเพิ่งเสร็จสิ้นไป ๒ ปี โครงการระยะที่ ๗ ได้จดัทำาประชาคมแล้วคัดกรองจุดที่ซำ้าซ้อน
กับกล้องเดิมของ ทม.บ้านสวน/ของหน่วยอื่น/จุดทีไ่ม่เหมาะสม ออกไป แต่บางแยกสำาคัญที่มีกล้องของ อบจ .ชลบุรี ตดิตั้งอยู่
เช่น สีแ่ยกโรงเรียนชลราษฎรอำารุง หากกล้องของ อบจ. เสีย แล้วไม่ทราบหรือยังไม่ได้ดำาเนินการซ่อมแซม เมื่อเกิดเหตุก็จะ
ไม่มีภาพบริเวณนั้นในเวลาดังกล่าว จึงมีความจำาเป็นต้องติดตั้งกล้องในบริเวณดังกล่าวด้วย โครงการระยะที่ ๑ – ๗ รวมแล้ว
จะคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ ซ่ึงจะต้องมีโครงการในระยะที่ ๘ เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งกล้องให้ครอบคลุมพื้นที่ ๑๐๐ เปอร์เซนต์

๒. ในระยะท่ี ๑ – ๖ มี ๖๒๙ กล้อง ข้อจำากัดของโปรแกรม Mil) (estone คือ แสดงภาพได้
๑๐๐ กล้องต่อ ๑ คร้ัง ผู้บริหารมีนโยบายว่าในห้องควบคุมจะต้องแสดงภาพจากกล้องทุกตัว เมื่อกล้องใดไม่สามารถใช้งานได้
เจ้าหน้าที่จะทราบทันทีและดำาเนินการให้สามารถใชง้านไดเ้ร็วทีส่ดุ จงึมรีะบบ Video Wal) (l) ( Control) (l) (er แสดงภาพทกุกลอ้ง
พร้อมกนัหมดโดยใชโ้ปรแกรม Gfin ร่วมกบั Mil) (estone โครงการระยะที ่๖ มกีารนำาร่องระบบตรวจจบัการฝ่าสัญญาณไฟแดง
โดยใช้กล้องความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล จัดเก็บภาพ ๒๕ เฟรมต่อวินาที ติดต้ังท่ี ๕ แยกสำาคัญ ต้องใช้พืน้ทีจั่ดเกบ็จำานวนมาก
ขณะน้ีนำาข้อมูลช่วงเวลาท่ีมีการฝ่าไฟแดงมาวิเคราะห์ระยะเวลาท่ีรถติด การเปิดไฟกระพริบมากไปทำาให้รถติดหรือไม่ ต้องยอมรับว่า
ในประเทศไทยยังไม่มี LPR ย่ีห้อใดท่ีอ่านป้ายทะเบียนได้ร้อยเปอร์เซนต์ จึงดูแค่ว่ารถคันใดว่ิงผ่านบ้างเพ่ือทดลอง และได้หารือกับ
บริษทัเพื่อตัดบางฟังก์ชันของโปรแกรม Mil) (estone ออกเพือ่ประหยดังบประมาณ ซึง่ตวัทีค่รอบคลมุทกุระยะคอืโปรแกรม
Gfin ซ่ึงสามารถต่อยอดได้เร่ือย ๆ โดยไม่กระทบระบบเดิม แต่ในทางปฏิบัติผู้รับจ้างจะบำารุงรักษาต่อเนื่องเพิ่มให้อีก ๖ เดือน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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๓. การจัดหาอุปกรณ์สำาหรับส่วนขยายข้อมูลแบบภายนอก (CIO) Expansion Encl) (osure)
JBO) D เนื่องจากต้องการพื้นที่จัดเก็บภาพจากกล้อง CCTV ระยะที่ ๑-๖ ไม่ใช่เพื่อการประมวลผล โดยคำานวณว่าการจัดเก็บ
ภาพ (CIO) ๑๕ เฟรมต่อวินาที) จำานวน ๓๐ วัน จะใช้พื้นที่ประมาณ ๒ TB ต่อ ๑ กล้อง ซึ่งกล้องเดิมมีจำานวน ๖๒๙ กล้อง และ
กล้องในระยะที่ ๗ จำานวน ๑๒๔ กล้อง รวมทั้งสิ้น ๗๕๓ กล้อง จึงต้องใช้ JBO) T ๓ ชุด  เคยใช้ Raid5 เสียได้ ๑ ลูก แต่
ฮาร์ดดิสก์เสียบ่อย จึงเปล่ียนเป็น Raid6 ซ่ึงเสียได้ ๒ ลูก ถ้าฮาร์ดดิสก์เสียก็ดึงออก เอาตัวใหม่ใส่แทนตัวท่ีเสียได้เลย การบันทึก
ข้อมูลก็จะดำาเนินการได้ต่อเนื่อง ไม่มีช่วงที่ข้อมูลไมไ่ด้ถูกจดัเก็บลงฮาร์ดดิสก์  เหตุผลที่จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ขนาด ๖ TB แม้ว่าจะ
กำาหนดไว้สูงสุดที่ ๑๒ TB เนื่องจากปัจจุบันราคาฮาร์ดดิสก์ขนาด ๘ TB, ๑๐ TB, ๑๒ TB ราคายังสูงเกินไป ต้องรออีก
ประมาณ ๒ ปีให้ราคาลดลงก่อน

๔. การออกแบบใช้ Star Topol) (ogy แม้ว่าจะมีข ้อเสียคือถ้า down ก็จะเสียไปทั้ง
substation ซึ่งใช้เวลาซ่อมประมาณ ๗ วัน แต่เมื่อเทียบกับรูปแบบ Ring Topol) (ogy พบว่า Star Topol) (ogy มีความคุ้มค่า
ในการลงทุนมากกว่า เนื่องจาก Ring Topol) (ogy จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ประกอบกับต้องใช้พื้นที่ของเทศบาลที่มี
พื้นที่ตดิกันซึ่งต้องเข้าสภา ส่งผลให้การดำาเนินการยุ่งยากและล่าช้า จึงเลือกใช้ Star Topol) (ogy

๕. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างสำาหรับระบบกล้อง CCTV มีการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
ด้วยโครงการระบบเสียงตามสาย แต่เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มากขึ้น ส่งผลให้ระบบทำางานช้า/ทำางานไม่ได้ เพราะการส่ง
ข้อมูล (CIO) broadcast) ของอุปกรณ์ เป็นการส่งให้อุปกรณ์ทุก ๆ เครื่องในวง LAN เดียวกันได้รับ ประกอบกับตรวจสอบลำาบาก
ว่ามาจาก Node ใด Substation ใด จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น VLAN แยกเครือข่ายเป็นหลายวง เพื่อจำากัดขอบเขตการสื่อสาร
ข้อมูลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง VLAN ตามระยะทีต่ิดตั้งกล้องเพื่อจะได้
รู้ว่าเป็นกล้องระยะใด กล้องในระยะใดเสียก็จะไม่กระทบกับระยะอื่น และแยก VLAN สำาหรับระบบเสียงตามสายอีกวงหนึ่ง
ดังน้ัน เม่ือระบบเสียงตามสายมีปัญหาก็จะไม่กระทบต่อระบบ CCTV  โดยจะดูแลเครือข่ายให้แต่ไม่ดูแลอุปกรณ์เสียงตามสาย  

๖. เนื่องจากการเปิดปิดประตูนำ้าไม่ได้ออกแบบให้ระบุเป็นร้อยละในการเปิดประตูได้ จึง
ต้องใช้กล้อง CCTV ในการแสดงภาพประตูนำ้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มปิดเปิดโดยพิจารณาด้วยสายตาว่าควรปิดหรือเปิด
ประตูนำ้าที่ระยะเท่าใด

๗. กรณีกล้องที่ใช้วิเคราะห์ภาพจากป้ายทะเบียนนั้น จะบันทึกภาพรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณ
จราจร แต่ไม่ออกใบส่ัง เนื่องจากตามกฎหมาย ทม .บ้านสวนไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากไม่มีอำานาจหน้าที่ ประกอบกับ
ไม่ต้องการนำาเงินภาษีของประชาชนมาดำาเนินโครงการเพื่อเรียกเก็บเงินจากประชาชน สำาหรับการโอนกล้องให้ตำารวจนั้น
ไม่สามารถดำาเนินการได้เช่นกัน เนื่องจากติดขัดด้วยข้อกฎหมายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะส่งผลให้ไม่สามารถ
ออกใบส่ังได้  ดังนั้น จึงใช้ข้อมูลจากกล้องเพื่อการวิเคราะห์ว่าเปิดไฟมากหรือน้อยเกินไปจนการจราจรติดขัดหรือไม่

๘. สำาหรับ Software ที่เรียนที่ประชุมทราบแล้วว่าได้หารือกับบริษัทเพื่อตัดบางฟังก์ชัน
ทีไ่ม่ได้ใช้งานของโปรแกรม Mil) (estone ออกเพื่อประหยัดงบประมาณ หากในอนาคตมีความต้องการฟังก์ชันใดเพิ่มเติม
ก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันของ Software ได้เลยดยใช้กับกล้องเดิม  ทั้งนี้ กล้องทีต่ดิตั้งในระยะที่ ๑ เป็นใช้กล้องความละเอียด
๑.๓ ล้านพิกเซล ซึ่งได้มีการคำานวณเผ่ือไว้สำาหรับการใช้งาน ๑๐ ปี ในปัจจุบันกล้องในระยะที่ ๑ จึงยังสามารถใช้งานได้ และ
ใช้งานร่วมกับกล้องในระยะอื่น ๆ ได้ โดยเขียนข้อกำาหนดไว้ใน TO) R ว่าระบบที่จะจัดหาตามระยะที่ ๗ จะต้องสามารถทำางาน
ร่วมกับ Software และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบระยะที่ ๑ – ๖ ไดด้ี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. การใช้ Software สองผลิตภัณฑ์ คือ Mil) (estone และ Gfin ต้องมีผลการศึกษาทางวิชาการที่

สามารถอธิบายต่อผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ (CIO) เช่น สตง.) ได้ว่ามีความจำาเป็นต้องใช้งานร่วมกัน ไมไ่ด้เป็นการจัดหาซำ้าซ้อนกัน 
๒. ปัจจุบันมี O) pen Source ทีด่ีกว่าและค่าใช้จ่ายถูกกว่า Mil) (estone และ Gfin ควรพิจารณา

เขียน TO) R ให้เปิดกว้างให้สามารถเชื่อมกับ Software และระบบเดิมได้ โดยไมต่้องระบุย่ีห้อ

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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- องค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ  จำานวน ๑ โครงการ
๕) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV) ) ตดิตั้งเพ่ิมตามหมู่ต่าง ๆ ทัง้ ๑๕ หมู่ใน

เขตตำาบลราชาเทวะ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) หกสิบล้านบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๘,๖๗๙,๑๐๐.- บาท (CIO) ยี่สิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น ๒๙,๕๓๒,๕๐๐.- บาท (CIO) ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. คณะกรรมการเคยพิจารณาโครงการในลักษณะเดียวกันน้ีโดยให้เปล่ียนจอ Video Wal) (l) (
เป็นจอโทรทัศน์เนื่องจากจอ Video Wal) (l) ( ราคาแพงกว่าจอโทรทัศน์มาก หากเป็นการใช้เพื่อดูภาพจากกล้อง CCTV เพียง
อย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากการเปิดจอโทรทัศน์ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ทำาให้ต้องเปล่ียนจอทุก ๒ ปี ราคายังถูก
กว่าการซื้อจอ Video Wal) (l) (  ทั้งนี้ ขอบจอหนา ไม่มีผลต่อการดูภาพจากกล้อง CCTV แต่ถ้าระบบ Video Wal) (l) ( Control) (l) (er
มีการใช้งานอย่างอื่น เช่น การแสดงแผนที่ GIS เพื่อการวิเคราะห์ การใช้จอโทรทัศน์ซึ่งมขีอบหนามากกว่าจอ Video Wal) (l) (
อาจเป็นผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ GIS เกิดความคลาดเคลื่อนสูงกว่าการใช้จอ Video Wal) (l) ( จึงจะมีความคุ้มค่า
หากเป็นการใช้จอ Video Wal) (l) ( ในการดูภาพจากกล้อง CCTV เพียงอย่างเดียวนั้นไม่คุ้มค่าในการลงทุน

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายสำาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (CIO) Wirel) (ess) ให้ย้ายไปไว้ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สืบราคา ๓ ย่ีห้อ และ ๑ เว็บไซต์

๓. ถ้าซื้อ l) (icense ชดุควบคุมการแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่ม
สำาหรับการแสดงภาพจากกล้องในระบบเดิมพร้อมกับโครงการนี้เลย จ่ายเพิ่มอีกประมาณ ๒ ล้านบาท น่าจะมีประโยชน์
มากกว่ารอไปจัดซื้อเพิ่มเติมภายหลัง

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้นเป็น ๒๙,๕๓๒,๕๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  สรุปการปรับแก้ไข ดังนี้

๑. กรณีตรงตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำานวน
๑ เคร่ือง ราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท เปล่ียนเป็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำานวน ๑ เคร่ือง ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท  

๒. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๙ จอ Video Wal) (l) ( ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖ นิ้ว
พร้อมแผงยึด จำานวน ๙ ชุด ชุดละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๑๐ ชุด Video Wal) (l) (
Control) (l) (er จำานวน ๑ ชุด ราคา ๖๔๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็น โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำานักงบประมาณ ข้อ ๕.๕.๓ จำานวน ๑๐ เคร่ือง เคร่ืองละ ๒๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐ บาท

๓. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๓ อุปกรณ์ระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายสำาหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (CIO) Wirel) (ess) จำานวน ๒๐ ชุด ชดุละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ย้ายไปอยู่กรณีไม่มี
ราคาตามเกณฑ์ฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควร
นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำาบลราชาเทวะ เรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้ตดิตั้งกล้อง CCTV แล้วจำานวน ๒๒๑ จุด (CIO) ๓๖๒ กล้อง) แต่ยังไม่

ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง และบางครั้งมีเหตุเกิดนอกพื้นที่บริเวณที่มีการติดตั้งกล้อง CCTV ทำาให้ไม่สามารถหาตัว
ผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีได้ ทั้งนี้ พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.ราชาเทวะมีจำานวนประชากรหนาแน่น ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่บางส่วนติดกับพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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ส่งผลให้เกิดประชากรแฝง ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งเมื่อมีจำานวนคนเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การกระทำาผิดกฎหมายในรูปแบบตา่ง ๆ มากข้ึน จึงมีความจำาเป็นตอ้งเพิม่จุดติดต้ังกล้อง CCTV
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน จำานวน ๑๓๐ จดุ โดยติดตั้งกล้องชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่จำานวน ๓๑๒ กล้อง
ประกอบด้วยแบบติดตั้งภายนอก ๓๑๐ กล้อง และแบบตดิตั้งภายใน ๒ กล้อง  ทั้งนี้ จะไม่มีโครงการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมใน
ระยะที่ ๓ เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.ราชาเทวะแล้ว

๒. ระบบเดิมบันทึกลง NVR แล้วแสดงภาพที่จอโทรทัศน์  ระบบทีต่ิดตั้งเพิ่มจะแสดง
ภาพบนระบบ Video Wal) (l) ( Control) (l) (er ซ่ึงขอ้เสนอเดิมประกอบด้วยจอ Video Wal) (l) ( ขนาดไมน้่อยกว่า ๔๖ นิว้ จำานวน ๙ จอ
เนื่องจากศูนย์ควบคุมเปิดทำาการ ๒๔x๗ จึงมีความจำาเป็นต้องใช้จอ Video Wal) (l) ( ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถรองรับการใช้งาน
ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ภาพคมชัด และขอบบางเพื่อให้เห็นภาพต่อเนื่อง  โดยระบบ Video Wal) (l) ( Control) (l) (er จะแสดงภาพ
จากระบบตามโครงการนี้เท่านั้น ยังไม่รวมภาพจากกล้องที่ติดตั้งในปี ๒๕๕๗ โดยกำาหนดแผนการดำาเนินการไว้ว่าโครงการนี้
แล้วเสร็จจึงจะจัดซื้อ l) (icense ชุดควบคุมการแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มสำาหรับการแสดงภาพจาก
กล้องในระบบเดิม  แต่เมื่อคณะทำางานได้พิจารณากลั่นกรองโครงการแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวน
การออกแบบโครงการ ให้โครงการใหม่สามาถแสดงภาพจากกล้องในโครงการระยะที่ ๑ ได้เลย โดยไมแ่ยกออกจากกันนั้น
อบต.ราชาเทวะจึงได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. เมื่อปรับลดคุณลักษณะของจอแสดงภาพจาก Video Wal) (l) ( เป็น Smart TV แล้ว

เหตุใดจึงปรับเพิ่มอุปกรณ์อื่น ๆ 
ผู้แทน อบต.ราชาเทวะเรียนชีแ้จงทีป่ระชมุว่า เมือ่พิจารณาปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการ

โดยจัดซื้อ l) (icense ชุดควบคุมการแสดงภาพและระบบจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดเพิ่มสำาหรับการแสดงภาพจากกล้องใน
ระบบเดิม ส่งผลให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ ไม่สามารถรองรับการทำางานได้ เนื่องจากจำานวนกล้องเพิ่มมากขึ้น จึง
มีความจำาเป็นต้องปรับเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่ายเป็นแบบที่ ๒

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
จากประสบการณ์ในการดำาเนินโครงการเกี่ยวกับการประมวลผลภาพจากระบบกล้อง CCTV พบว่าโครงการที่ทีมวิจัย
เคยดำาเนินการนั้นใช้เพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ธรรมดา ไม่ไดใ้ช้ Server หรือ NVR ก็สามารถทำางานได้ดีเช่นเดียวกัน  นอกจาก
นี้หน่วยงานควรพิจารณา O) pen Source แทนการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Software ด้วย เนื่องจากมีงานวิจัยของคนไทยที่ใช้ O) pen
Source ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว และมีงานวิจัยของประเทศไทยที่ชนะการประกวดในระดับนานาชาติ
หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะใช้งาน O) pen Source ดังกล่าว คณะผู้วิจัยยินดีให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๓. จากข้อเสนอโครงการที่จะจัดหาระบบใหม่แยกจากระบบเดิม อาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการในอนาคต โครงการของเทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งมี ๗ ระยะ และโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ทั้งสองหน่วยงานใช้ระบบเพียงระบบเดียว ไม่ได้แยก ๒ ระบบเหมือนโครงการนี้ หน่วยงานควรพิจารณาให้รอบคอบ

๔. เนื่องจากมีการเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบค่อนข้างเยอะ จึงเสนอให้คณะทำางาน
พิจารณากล่ันกรองอีกคร้ัง โดยจะจัดประชุมให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่ายที่ขอกันเงินไว้ ซ่ึงต้องเร่งรัด
การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

มตทิี่ประชุม ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการ พร้อมลงนาม
กำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุมคณะทำางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการอีกคร้ัง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๑๔ -

- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จำานวน ๑ โครงการ
๖) โครงการติดตัง้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี ๒๕๖๑ รวมวงเงินโครงการ ๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จำานวนเงิน ๒๕,๒๒๙,๑๐๐.- บาท (CIO) ยี่สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๒,๒๓๔,๑๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๑ อุปกรณ์ชุด
หุ้มกล้อง (CIO) Housing) ให้ย้ายไปไว้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ  รายการที่ ๒ ลิขสิทธิโ์ปรแกรมบริหารจัดการกล้อง ไมไ่ด้ระบุยี่ห้อ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจเกิดปัญหาซอฟต์แวร์ตามโครงการใหม่ไม่สามารถเข้ากับได้กับระบบเดิม รายการที่ ๗ อุปกรณ์แปลง
สัญญาณ (CIO) Fiber O) ptic) เป็นสัญญาณดิจิทัล ชนิด ๑๐ G ให้ปรับราคาอ้างอิงเป็นราคาตำ่าสุดจากการสืบราคา

๒. ให้เตรียมชี้แจงคณะกรรมการในส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่มีราคาตามเกณฑ์ ซึ่งมีราคาสูง
ว่ามีเหตุผลความจำาเป็นใด มีคุณสมบัติอย่างใด รวมทั้งความคุ้มค่าในการจัดหาอุปกรณ์ราคาแพงดังกล่าว ได้แก่ รายการที่ ๓
ลิขสิทธิ์โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการที่ ๔ อุปกรณ์ Infrared LED แบบติดตั้งภายนอกอาคาร
ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท (CIO) มีระยะกี่เมตร สามารถส่องถึงป้ายทะเบียนได้จริงหรือไม่) รายการที่ ๕ ลิขสิทธิโ์ปรแกรมการจัดการ
รวมศูนย์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CIO) Video Wal) (l) () ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท (CIO) เหตุใดจึงต้องเปล่ียนเป็น Video Wal) (l) ()

๓. คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CIO) CCTV)
ทัว่ประเทศ ทีม่รีองนายกรัฐมนตรี (CIO) พลเอก ประวิตร วงษสุ์วรรณ) เป็นประธาน ได้มคีำาส่ังที ่๑/๒๕๖๑ ส่ัง ณ วันที ่๓ กนัยายน
๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำางานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วจรปิด (CIO) CCTV) ท่ัวประเทศ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำางาน ผู้กำากับการ (CIO) สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำารวจภูธรจังหวัด เป็นคณะทำางาน
และเลขานุการ  ดังนั้น ทน.สุราษฎร์ธานีต้องประสานกับจังหวัดด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบกล้อง
CCTV ท่ีสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น

๔. มีข้อสงสัยว่า Housing สามารถปรับอุณหภูมิได้จริงหรือไม่ เพราะอากาศภาคใต้
น่าจะมีฝ้าเป็นประจำา ราคาที่เสนอมานั้นมีราคาแพงกว่า Housing ทั่วไป หากไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาจเกิด
ความไม่คุ้มค่าในการลงทุน

๕. ให้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการว่าระบบเดิมแตกต่างจากระบบใหม่อย่างไร
และระบบใหม่จะเชื่อมกับระบบเก่าอย่างไร เนื่องจากในอนาคตอาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการยาก เนื่องจากมี ๒ ระบบ
ถ้ามีโครงการระยะถัดไปก็จะกลายเป็น ๓ ระบบ ๔ ระบบ ก็จะย่ิงบริหารยาก ทุกแห่งเจอปัญหา ทางสมาคม CCTV ก็เจอปัญหา
พยายามสร้างตัวกลาง ทำา Pl) (atform ของ Smart City ในอนาคต แต่ในขณะนี้ยังไม่มี กข็อให้ไปจัดทำาข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดจากระบบเดิมกับการจัดหาระบบใหม่ หากใช้ระบบเดิมแล้วแพงกว่ามาก ก็ขอให้เพิ่มการใช้งานร่วม
กันได้ใน ๒ ระบบ  ปัญหาไม่ใช่กล้อง แต่เป็นระบบบริหารจัดการ

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของคณะทำางาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ
๒๒,๒๓๔,๑๐๐.- บาท (CIO) ย่ีสิบสองล้านสองแสนสามหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) สรุปการปรับแก้ไข กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ดังน้ี

รายการที่ ๑ อุปกรณ์ชุดหุ้มกล้อง (CIO) Housing) ย้ายไปอยู่ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ  
รายการที่ ๓ ลขิสิทธิ์โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน จำานวน ๑๐ ลิขสทิธิ์ ราคาหน่วยละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลดราคาลงเป็นหน่วยละ ๘๕,๐๐๐ บาท จำานวน ๑๐ ลิขสทิธิ์ รวมเป็นเงิน
๘๕๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสง (CIO) Fiber O) ptic) เป็นสัญญาณดิจิตอล ชนิด ๑๐ G
จากราคาเดิมจำานวน ๑๒ ชดุ ชดุละ ๔๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท ลดราคาลงเป็นชุดละ ๔๑,๕๐๐ บาท
จำานวน ๑๒ ชดุ รวมเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๑๕ -

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควร
นำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. ทน.สุราษฎร์ธานีได้ติดต้ังกล้อง CCTV เสร็จส้ินเม่ือปี ๒๕๖๑ จำานวน ๗๑ จุด (CIO) ๓๑๖ กล้อง)

รวมกับจุดติดต้ังเดิม ๒๕ จุด (CIO) ๑๖๕ กล้อง) รวมท้ังส้ิน ๔๘๑ กล้อง ประกอบด้วยกล้อง IP ๓๖๔ กล้อง และ Anal) (og ๑๑๗ กล้อง
โดยกล้อง Anal) (og จะเช่ือมกับอุปกรณ์ Encoder ผ่านสาย Coaxial) ( เพ่ือแปลงสัญญาณภาพจาก Anal) (og เป็น Digital) ( ส่งผ่านเครือข่าย
ใยแก้วนำาแสดงมายัง Core Switch ท่ีห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนกล้อง IP Camera น้ันสามารถเช่ือมกับ Switch PO) E
ในตู้ภายนอกและส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายใยแก้วนำาแสงมายังห้องควบคุมฯ และกำาหนดเคร่ือง NVR จำานวน ๑๕ เคร่ือง แบ่งหน้าท่ี
การบันทึกภาพจากจุดติดต้ังกล้องต่าง ๆ ภายในเขต ทน.สุราษฎร์ธานี และสามารถดูภาพย้อนหลังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ได้

๒. เนื่องจากมีการตัดถนนเส้นใหม่ในบางจุด และจุดติดตั้งเดิมยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
เท่าท่ีควร จงึต้องเพ่ิมจุดติดตัง้จำานวน ๕๓ จดุ (CIO) ๑๓๖ กล้อง) และติดตัง้ในจดุติดตัง้เดิมทีเ่ป็น Anal) (og จำานวน ๗ จดุ (CIO) ๓๑ กล้อง)
รวมท้ังส้ิน ๑๖๗ กล้อง  จะเช่ือมโยงผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วนำาแสงไปยังตำารวจภธูรจงัหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
สามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ของทน.สุราษฎร์ธานีแบบ Real) ( Time ได้ สามารถดูภาพย้อนหลังได้ ดำาเนนิการโดยใช้ Server
จำานวน ๑๕ เคร่ือง บันทึกภาพจากกล้อง CCTV ซึ่ง NVR แต่ละเคร่ืองจะบันทึกภาพเหตุการณ์จากจุดต่าง ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์
VDG Sense ติดต้ังท่ีเคร่ือง Server ๑๕ เคร่ือง และเรียกดูภาพย้อนหลังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ทีต่ิดตั้งซอฟต์แวร์ VDG Sense

๓. กล้อง CCTV จำานวน ๔๘๑ กล้อง เก็บข้อมูลภาพในเครื่อง NVR จำานวน ๑๕ เครื่อง
และบันทึกใน SAN Storage ท่ีมีความจุรวมทัง้ส้ิน ๕๘๘ TB เก็บภาพได้นาน ๓๐ วัน ระบบปัจจุบันจดัเก็บภาพในรูปแบบเฉพาะ
ของ VDG Sense ซ่ึงไม่ใช่ภาพ Video เหมือนระบบตามท้องตลาดท่ัวไป โครงการท่ีเสนอในวันน้ีมีกล้อง CCTV จำานวน ๑๖๗ กล้อง
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับบันทึกภาพ ๗ ชุด (CIO) ๔๘๐ TB) เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับตรวจสอบภาพย้อนหลัง จำานวน ๑๐ ชุด (CIO) ๑๐ TB)

๔. ชุมชนเป็นผู้เสนอจุดติดตั้ง ตำารวจภูธรเมืองสุราษฎร์และตำารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์
พจิารณาความเหมาะสม โดยคัดจดุท่ีชมุชนเสนอบางจดุออก และตำารวจเสนอเพิม่บางจดุ เนน้ทางร่วมทางแยก ม ี๒ จดุทีไ่มใ่ช่
ทางแยกแต่ตำารวจพิจารณาเห็นว่าเป็นเส้นทางหนีของผู้กระทำาผิด

๕. กล้อง CCTV ตามเกณฑ์ฯ ระบุว่ารวม Housing ด้วย แต่กล้อง Day/Night ไม่มี
Housing ประกอบกับ ทน.สุราษฎร์ธานีต้องการ Housing พิเศษเพื่อปรับความร้อน ทำา Heater ไม่ให้มีฝ้า จึงต้องซื้อเพิ่ม

๖. ทน.สุราษฎร์ธานีไม่ได้ระบุยี่ห ้อลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการกล้องเนื่องจาก
พิจารณาแล้วว่าสามารถเขียนข้อกำาหนด TO) R เพื่อให้ซอฟต์แวร์ตามโครงการใหม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้

๗. กล้องจับป้ายทะเบียนจะติดตั้งทีถ่นน ๒ เลน ซึ่งรถวิ่งช้า ไมไ่ดต้ิดตั้งที่ถนน ๔ เลน
 ซ่ึงรถใช้ความเร็วสูง ทั้งนี้ ลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดหาป้ายทะเบียนที่จัดหาตามโครงการนี้ ๑๐ สิทธ์ิ จะ fix กับกล้อง ๑๐ ตัว

๘. การจัดซื้อลิขสิทธ์ิโปรแกรมการจัดการรวมศูนย์ภาพจากกล้องวงจรปิด (CIO) Video Wal) (l) ()
เป็นการจัดหาเพื่อให้ระบบตามโครงการใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้ ระบบเดิมเป็นจอโทรทัศน์จำานวน ๒๐ เครื่อง
ไม่สามารถแสดงผลบน Video Wal) (l) ( ได้

๙. กรณีความเข้ากันได้ระหว่างระบบใหม่กับระบบเดิมนั้น ได้กำาหนดมาตรฐาน O) NVIF
ไว้แล้ว ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ก็จะสามารถเข้ากันได้  ราคา License เดิมประมาณ ๑ หมื่นบาทเศษ ครั้งนี้สืบราคามาก็ประมาณ
๑ หมื่นบาทเศษ ราคาใกล้เคียงกันกับซอฟต์แวร์เดิม

๑๐.กล้อง CCTV ระบบเดิมใช้กล้องความละเอียด ๕ ล้านพิกเซล จัดเก็บภาพ ๒๕ เฟรม
ต่อวินาที ซ่ึงมีราคาแพง เมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ออกเกณฑ์ฯ ใหม่ (CIO) กล้องเพื่อการวิเคราะห์) กล้องความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล
จัดเก็บภาพ ๕๐ เฟรมต่อวินาที มีคุณสมบัติสามารถวิเคราะห์ได้ จึงเลือกใช้กล้องตามเกณฑ์ฯ เพื่อประหยัดงบประมาณ

๑๑.ทางคณะผู้บริหารมีนโยบายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
โดยให้ประชาชนสามารถดูสภาพการจราจรจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน Appl) (ication ทั้ง iO) S และ Android
ซึ่งจากการสอบถามผู้จดัจำาหน่ายซอฟตแ์วร์ VDG Sense ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีระบบให้บริการที่มีความสามารถดังกล่าว
จึงได้เสนอซอฟตแ์วร์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่แตกต่างจากของเดิม ซึ่งมีระบบให้บริการดูสภาพการจราจรจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน Appl) (ication ทั้ง iO) S และ Android ด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของค  ณะกรรมการ  
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
๑. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (CIO) ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า) มขี้อสงสัยว่าเหตุใดจึงจัดซื้อลิขสิทธิ์

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนจำานวน ๑๐ สทิธิ์ ตดิตั้งที่ใด กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด (CIO) บช.ปส.) ติด Server
ตรงที่จุดติดตั้งเลย ไมต่้องใช้ ๑๐ จุด  ตามที่ ทน.สุราษฎร์ธานีเลือกใช้กล้องธรรมดา ข้อควรระวังคือกล้องไม่มีประสิทธิภาพ
ซอฟตแ์วร์ทำางานไมไ่ด้ บช.ปส. ติดตั้งกล้องที่ระยะ ๒ – ๓ เมตร ตรงด่านตรวจ การจัดหาซอฟต์แวร์ต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงตามที่กล่าวอ้าง และควรเจรจากับผู้จัดจำาหน่ายซอฟตแ์วร์ให้
เชื่อมต่อกล้องไดโ้ดยไม่คดิค่าใช้จ่ายต่อกล้อง เนื่องจากซอฟต์แวร์ตดิตั้งและประมวลผลอยู่ที่ Server ไม่ใช่ที่กล้อง 

ผู้แทน ทน.สุราษฎร์ธานีเรียนช้ีแจงว่ากล้องจับป้ายทะเบียนจะติดต้ังท่ีถนน ๒ เลน ซ่ึงรถว่ิงช้า
ลิขสิทธ์ิโปรแกรมจัดหาป้ายทะเบียน ๑๐ สิทธ์ิ จะ fix กับกล้อง ๑๐ ตัว เป็นลิขสิทธ์ิต่อกล้อง

๒. หากการดำาเนนิการตามโครงการนียั้งไมค่รอบคลุมพืน้ทีท่ัง้หมด ตอ้งมโีครงการระยะที่
๔ – ๕ เพื่อให้ครบทุกแยก หน่วยงานควรพิจารณาการเหมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร์โดยติดตั้งที่ Server แล้วเชื่อมต่อกล้อง
ไดไ้ม่จำากัดจำานวน ต้องศึกษาเปรียบเทียบว่าเมื่อติดตั้งกล้องครอบคลุมทั้งพื้นทีแ่ล้วจะมีจำานวนกล้องเท่าใด ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายต่อกล้องโดยรวมจะน้อยหรือมากกว่าการเหมาจ่าย ทางเลือกใดมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่า

๓. การดำาเนินโครงการนี้มีการบันทึกภาพของประชาชน ผู้ที่ถูกบันทึกภาพต้องทราบว่า
บริเวณนี้ติดตั้งกล้อง CCTV  หน่วยงานต้องศึกษาข้อกฎหมายตามร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่
ยังไม่ประกาศใช้ด้วย เนื่องจากผู้เก็บข้อมูลต้องได้รับคำายินยอมจากผู้ให้ข้อมูล มิเช่นนั้นหากนำาข้อมูลไปเผยแพร่จะมีความผิด

มตทิี่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ 
๒. ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (CIO) เฉพาะในส่วนลิขสิทธ์ิโปรแกรม) ไปพิจารณาทบทวน

และแจ้งผลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ กรณีวงเงินเพิ่ม ให้เสนอคณะทำางานเพื่อพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาของ
คณะทำางานให้คณะกรรมการทราบ

๓. กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ การพจิารณากลัน่กรองโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการเพื่อให้
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนนำาส่งข้อเสนอโครงการให้
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา จำานวน ๑ โครงการ ดังนี้

- สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๗) โครงการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมวงเงินโครงการ ๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (CIO) สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๔๑,๑๙๓,๖๐๕.- บาท (CIO) สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาท) หลังจาก
ปรับแก้ไข วงเงินโครงการลดลงเหลือ ๓๐๒,๗๖๗,๖๙๓ บาท (CIO) สามร้อยสองล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๓๙,๒๑๗,๖๓๗.- บาท (CIO) สองร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
สามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี้แจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ให้พจิารณาทบทวนราคาท่ีสืบจากทอ้งตลาด ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ กรณีไมม่ี
ราคาตามเกณฑ์ฯ รายการท่ี ๓ ชุดโปรแกรมสำาหรับการบริหารจัดการ CCTV (CIO) Server) ราคา ๒๔๑,๐๐๐ บาท และรายการท่ี ๔
ชุดโปรแกรมสำาหรับการบริหารจัดการ CCTV (CIO) Cl) (ient) ราคา ๑๙,๒๖๐ บาท เน่ืองจากคณะกรรมการเคยอนุมัติในราคาท่ีตำ่ากว่าน้ี

๒. ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๕ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED O) utdoor Ful) (l) ( Col) (or ซึ่งเดิมเสนอราคาเป็นราคาต่อตารางเมตร และรายการที่ ๖ คอมพิวเตอร์สำาหรับ
ประมวลผลแบบอุตสาหกรรม ให้เสนอราคาเป็น ๗๖ ชดุ เนื่องจากรายการที่ ๕ คือ Monitor และรายการที่ ๖ คือ CPU

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)



- ๑๗ -

๓. ให้เตรียมข้อมูลชี้แจงเหตุผลในการเช่าระบบจัดเก็บ Log Fil) (e เหตุใดจึงไม่จดัเก็บส่วน
ส่วนกลาง กรณีเช่าพื้นที่เพิ่มคุ้มค่ากว่าลงทุนซื้อ Storage เพิ่ม เนื่องจากปริมาณข้อมูลมีเยอะมาก ให้เตรียมข้อมูลการคำานวณ
ปริมาณข้อมูลให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

๔. ให้เตรียมข้อมูลชี้แจงเหตุผลในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำานวน ๓ เคร่ือง
๕. ปรับแก้ไขแผนผัง Diagram ให้เป็นภาพสีหรือขยายขนาด เพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถดูภาพได้ชัดเจน

หน่วยงานได้ปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการและจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและ
ขอ้เสนอแนะของคณะทำางาน สง่ใหฝ้า่ยเลขานกุารฯ ตรวจสอบแลว้ หลงัจากปรบัแกไ้ข วงเงนิโครงการลดลงเหลอื
๓๐๒,๗๖๗,๖๙๓ บาท (CIO) สามร้อยสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลดลงเหลือ ๒๓๙,๒๑๗,๖๓๗.- บาท (CIO) สองร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน )
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรียนที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
๑. สป.มท. มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการพัฒนาไปสู่

การทำางานแบบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยใช้ในการบริหารราชการ และพัฒนาระบบให้เป็น
ศูนย์กลางประสานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยกับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด และจังหวัด เนื่องจากรูปแบบและ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันไม่สามารถดำาเนินการได้ทันท่วงทีและมขีั้นตอนที่ล่าช้าในการดำาเนินการ
เมื่อเกิดสถานการณ์เร่งด่วนและต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้นั้น ยังไม่สามารถดำาเนินการได้
ในทันที รวมทั้งไม่สามารถแบ่งกลุ่มภูมิภาคหรือกลุ่มจังหวัดในการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ จึงมีความจำาเป็นในการติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญและเร่งด่วนให้ประชาชนได้รับทราบในทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์
โดยจะติดต้ังป้ายประชาสัมพนัธ์แบบดจิิทลัพร้อมระบบควบคมุและส่งสัญญาณทัง้ ๗๖ จงัหวัด พร้อมศูนย์ควบคุมจากส่วนกลาง
มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบภาพและเสียง รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV สามารถส่งสัญญาณ
ได้พร้อมกัน ๗๖ จังหวัด แบ่งกลุ่มการส่งสัญญาณเป็นกลุ่มภูมิภาค /กลุ่มจังหวัดตามท่ีกำาหนด เป็นการบูรณาการการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพียงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกหน่วยงานของรัฐทีต้ั่งอยู่ในจังหวัด
สามารถใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ได้ เมื่อระบบที่ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสามารถใช้งานได้ดี จะขยายการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันได้ ณ ท่ีว่าการอำาเภอด้วย

๒. ติดตัง้กล้อง CCTV ท่ีป้ายประชาสัมพนัธ์ ๒ ตัว หนัหนา้เขา้หาป้าย ๑ ตวั เพือ่ดสูถานะ
ของป้ายประชาสัมพันธ์ และหันหน้าออก ๑ ตัว เพ่ือดูความเคล่ือนไหวบริเวณพ้ืนท่ีหน้าป้ายกรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยมี NVR
บันทึกข้อมูลไว้ที่จังหวัด และส่วนกลาง O) nl) (ine ดูภาพย้อนหลังได้ทุกจังหวัด ซ่ึงเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงกับ
ทุกกระทรวงอยู่แล้ว จึงใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เร่งด่วนให้ทุกกระทรวงได้ สำาหรับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ที่จะทำาการประชาสัมพันธ์นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้
สู่ชุมชนกับทุกกระทรวง สำานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น ๒๒ หน่วยงาน โดยมีการดำาเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำางานบูรณาการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (CIO) องค์ประกอบคณะทำางานมาจากหน่วยงานระดับกระทรวง ) และแต่งตั้งคณะทำางานบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (CIO) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการร่วม)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของค  ณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้พิจารณาตรวจสอบตัวเลขในรายละเอียด
โครงการให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนนำาส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

มตทิี่ประชุม เห็นควรนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อน
นำาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๒/๖๕๖๒)
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